



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๒๒๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพนักศึกษากองทุนฯ ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ และ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม (อาคาร ๓๓)

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย	เหลื่องทอง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา	สุพรรณาลัย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช	คำทองทิพย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวัสส์	สุขป้อม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร	สายเสนา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวิรัชกุล	กรรมการ
นายวีระพงศ์	รุกขพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จตุรัตน์	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษา

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย	เหลืองทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นางสาวศิริเกศ	คัมพิทักษ์	กรรมการ
นายชินกร	จิระจรจริตกุล	กรรมการ
นางผกาดี	ไวกลสิกรรม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิณี	ปลัดศรีช่วย	กรรมการ
นายอทิพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นายสุเมธ	ทรัพย์เจริญ	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์	จิวจิน	กรรมการ
นางสาวเพชรลดดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นายอัครเดช	สันทอง	กรรมการ
นางสาววรริดา	หิมะรัน	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	พลเสน	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิตติษฐ์	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำโครงการ และกำหนดการในการจัดกิจกรรม
๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๓. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔. จัดประชุมลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายพิธีการ

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและเลขานุการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการจัดลำดับพิธีการตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม

นางปราณี	จำปาทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. จัดเตรียมแบบประเมินเพื่อให้ นักศึกษาประเมินในวันจัดกิจกรรม
๓. สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจุฑาทิพย์	แก้วละมุล	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวพรประพิมพ์	บัวพิมพ์	กรรมการ
นางสาวดนิดา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตวนิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมตามสื่อออนไลน์ต่างๆ และบันทึกภาพในวันจัดกิจกรรม

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และตกแต่งสถานที่

นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
นายคำนวน	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร	กรรมการ
นางสายพิณ	คล้ายอ่ำ	กรรมการ

นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายสมะแอ	มัสดุล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาษ	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายธีรพล	สีบศรี	กรรมการ
นายโสฬส	มหาวิระ	กรรมการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นางสาวสุพรรณษา	สะพานพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒. ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้พร้อมใช้งาน

กรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณณ	ธัญญาวินิชกุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจัตรัส	รองประธานกรรมการ
นายณัฐพล	ธนเชวงสกุล	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	พิกเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรนต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ติดตั้ง ดูแล การใช้เครื่องเสียง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ

นางภริดา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิก-จ่าย งบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนนุชา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม